



ข่าวคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจ

สำนักงานกรรมการ ๑ สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๖๙๖ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๖๙๕ E-mail : Nconreform@Gmail.com



การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการพิจารณาเรื่อง “นโยบายการเปิดเสรีการผลิตสุราและเบียร์ของประเทศไทย” โดยได้เชิญหน่วยงานเข้าร่วมประชุมชี้แจง ๓ หน่วย ได้แก่ กรมสรรพสามิต สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า และสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการ สรุปได้ ดังนี้

ผู้แทนกรมสรรพสามิต ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต ๒๕๖๐ มาตรา ๑๕๓ กำหนดให้ ผู้ที่จะผลิตสุราต้องขออนุญาตจากกรมสรรพสามิตซึ่งพิจารณาประกอบกับ กฎกระทรวงที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ โดยสุราที่ผลิตได้คือ สุราแช่ และสุรากลั่น ทั้งนี้ สุราแช่จะแบ่งเป็น เบียร์ และชนิดอื่นนอกจากเบียร์ ส่วนสุรากลั่นจะแบ่งเป็น สุราขาว สุราผสม สุราปรุงพิเศษ สุราชนิดเอทานอล ที่ผลิตเพื่อใช้ผสมในน้ำมันเชื้อเพลิง และสุรากลั่นที่ผู้ผลิตคือองค์การสุรา ประการต่อมาการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับอนุญาตผลิตสุราในสุราโรงใหญ่และในส่วนของชุมชนที่เป็นกลุ่มเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชน ซึ่งขั้นตอนการขออนุญาตผลิตสุรา ผู้ขออนุญาตจะต้องส่งกรรมวิธีให้กรมสรรพสามิตพิจารณาก่อนว่ากรรมวิธีที่จะผลิตนั้นเข้าข่ายเป็นสุราประเภทใด และมีการส่งภาชนะ ฉลาก ตัวอย่างสุราให้กรมสรรพสามิตพิจารณา และตรวจสอบในห้องปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสุรา หากมีผลการตรวจสอบพบว่าไม่เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานจะดำเนินการส่งตัวอย่างกลับให้ผู้ขออนุญาตทำการปรับปรุงเพื่อให้ได้มาตรฐาน กรมสรรพสามิตจึงจะอนุญาตให้ผลิตได้ จากนั้นจึงขอใบอนุญาตขาย โดยจะต้องมีการแจ้งราคาเพื่อจะนำมา เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีต่อไป

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติ การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้จัดตั้งหน่วยงาน มีองค์ประกอบหลักคือ คณะกรรมการ การแข่งขันทางการค้าและสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เพื่อกำกับดูแลตามกฎหมายการแข่งขัน ทางการค้าและการเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลในเรื่องของนโยบายที่มีผลกระทบต่อ การแข่งขันทางการค้า ซึ่งนโยบายการแข่งขันทางการค้าและกฎหมายการแข่งขันทางการค้ามุ่งเน้นให้ตลาดมีการ แข่งขันกันอย่างเปิดหรือเสรี ผู้ประกอบการรายใดสามารถเข้ามาในตลาดได้และหากไม่สามารถดำเนินการได้ จะต้องออกตลาดได้อย่างสะดวกเพื่อให้เกิดการแข่งขันเพราะการแข่งขันที่มากขึ้นนำไปสู่ผลิตภาพที่สูงขึ้น



ข่าวคณะกรรมการการพัฒนาศรษฐกิจ

สำนักกรรมการ ๑ สมาชิกแทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๖๙๖ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๖๙๕ E-mail : Nconreform@Gmail.com



การจัดสรรทรัพยากรที่ดีขึ้น ประหยัดค้ำค่า และส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศโดยรวม ทั้งนี้ คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจะเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในประเด็นกฎหมาย โดยวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายต่อการแข่งขันทางการค้า การคาดการณ์ศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจ ประโยชน์ และวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่กำหนดมาตรฐาน ประการต่อมานโยบายการแข่งขันทางการค้า หน่วยงาน จะทำการวิเคราะห์ตามสูตรที่ได้กำหนดโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ประการสุดท้ายการกำกับดูแลตามกฎหมายทางการค้า ได้แก่ โครงสร้างของตลาดที่เกี่ยวข้องการควบรวมบริษัท และ พฤติกรรมของผู้ประกอบการในตลาดในการใช้อำนาจเหนือตลาด พฤติกรรมการฮั้ว พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ค้าตามที่กฎหมายกำหนดได้แก่ การใช้อำนาจต่อรองที่เหนือกว่า การกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม และการกีดกันไม่ให้ทำการค้า

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชี้แจงว่า วารสารทางการแพทย์ ที่มีชื่อเสียงระดับโลกระบุถึงการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าไม่มีระดับ แอลกอฮอล์ใดที่ปลอดภัยและจะไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในเชิงลบ ประการต่อมาพระราชบัญญัติควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะมีลักษณะของวิธีการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ การควบคุม ทางฉลาก ต้องให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าจัดให้มีบรรจุภัณฑ์หรือฉลาก พร้อมทั้งข้อความคำเตือนการกำหนดสถานที่ ในการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การห้ามขายในวันและเวลาที่ทางรัฐมนตรีประกาศกำหนด การห้ามขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับบุคคลบางประเภท การห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะวิธีการพิเศษ การ ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ที่กำหนดไว้ การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้พระราชบัญญัติ ดังกล่าว ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเปิดเสรี การผลิตสุรา เบียร์ แต่อย่างไรก็ตาม ควรคำนึงการควบคุมฉลากและ การโฆษณา ที่อาจส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญ

คณะกรรมการมีข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ๑) หน่วยงานภาครัฐควรทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่
- ๒) หน่วยงานภาครัฐควรมีการศึกษาวิจัยตลาดและสินค้าที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชน
- ๓) หน่วยงานภาครัฐควรมีมาตรการที่ชัดเจนในการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตในระดับชุมชน

จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องอื่น ๆ และมีมติ ดังนี้

ที่ประชุมเห็นชอบให้คณะอนุกรรมการศึกษาความค้ำค่าและประสิทธิผล การส่งเสริม การลงทุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ขยายระยะเวลาพิจารณาออกไปอีก ๖๐ วัน ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และคณะอนุกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน สู่อ่าวไทย ขยายระยะเวลาพิจารณาออกไปอีก ๖๐ วัน ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการพัฒนาศรษฐกิจ สมาชิกแทนราษฎร

กลุ่มงานคณะกรรมการการพัฒนาศรษฐกิจ

วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ข้อมูล ณ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา)